

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม., ปช.กก. ต่อด้านการทุจริตแห่งชาติ

ด้วยในคราวประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการต่างประเทศ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยให้มีข้อมูลการดำเนินการที่ครบถ้วน ชัดเจน และให้กระทรวงการต่างประเทศส่งรายงานดังกล่าวให้สถานทูตในต่างประเทศได้ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ส่งรายงานให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เร่งรัดและกำกับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยางตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางให้มีความโปร่งใสและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ติดตามสถานการณ์ความผันผวนของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้ดำเนินการมาตรการเพื่อดูแลสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติต่อไป

๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

๕. ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของครัวเรือนให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าน้ำมันที่ขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดบริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้กรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น

/๗. ให้กระทรวง ...

๗. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาหาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ โดยให้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากประเทศที่ประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศญี่ปุ่น

๘. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมการค้ากับประเทศที่สนใจซื้อข้าวและยางพาราจากประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยพิจารณาใช้วิธีซื้อขายต่างตอบแทน หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม

ด้านสังคม

๙. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) พิจารณากำหนดแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายบริเวณบนทางเท้า เช่น คลองถม ตลาดมหานาค โดยอาจจะกำหนดเวลาการค้าขาย จัดหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม โดยอาจศึกษาวิธีการจัดการจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี

๑๐. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับทราบแนวคิดและการออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในลักษณะเป็นสะพานยกสูงเหนือระดับน้ำท่วมสูงสุดเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ โดยสะพานแต่ละฝั่งจะยกสูงกว่าระดับน้ำประมาณ ๒.๘ เมตร ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตและระดับการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคตมาพิจารณาประกอบการกำหนดความสูงของพื้นที่โครงการด้วย

ด้านกฎหมาย

๑๑. ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาดำเนินการเรียกตัวผู้กระทำผิดกฎหมายที่หลบไปพำนักในต่างประเทศกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑๒. ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ๘ ด้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การดำเนินการตามวาระแห่งชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมด้านการศึกษา และกระบวนการยุติธรรม

๑๓. ให้คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความโปร่งใสและความยุติธรรม (ซึ่งอยู่ระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง) จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทุกเดือน

/๑๔. ตามที่ ...

๑๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จขยายการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
ให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม นั้น ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามโดยเร็วต่อไป

๑๕. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
และสำรวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว ผลงานที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ หรืองานที่จะทำในระยะต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรด
ดำเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

19 S.ค. 2557

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

R23-12-57 สิริพร

ร.ลคร.	๑๖๕ 18.๕๑.๕
ผ.ลคร.	๕ 14.๕๑.๕๖
ผอ.	๑ 18.๐๐.๕๗
ผ.ช.	๑๑๑๑ 18.๕๑.๕๗
ผ.อ.ค.ม.	๑๑๑๑ 18.๕๑.๕๗
น.ว.ค.	๑๑๑๑ 18.๐๐.๕๗
ผู้พิมพ์	๑๑๑๑